

Ninh Bình, ngày 14 tháng 6 năm 2021

ĐỀ ÁN

“HỌC BÔNG CÙNG EM VƯỢT KHÓ ĐẾN TRƯỜNG”

I. Cơ sở lý luận và thực tiễn

1. Cơ sở lý luận

- Khuyến học và khuyến tài là truyền thống của dân tộc mà ông cha ta đã thực hiện hàng nghìn năm qua. Văn miếu – Quốc tử giám là biểu tượng của ý chí khát khao của dân tộc ta, vươn tới đỉnh cao của học vấn, của tri thức, hun đúc nên truyền thống hiếu học đặc sắc mà ngày nay chúng ta đang cố gắng phát huy hơn nữa. Lịch sử dân tộc đã sang trang, nhưng khuyến học và khuyến tài vẫn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt thời gian từ truyền thống đến hiện đại.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công tác khuyến học, khuyến tài của nước ta càng được đẩy mạnh.

Nghị quyết các kỳ Đại hội của Đảng và một số Nghị quyết chuyên đề đã đề cập và nhấn mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Đặc biệt ngày 13/4/2007, Bộ chính trị khóa X đã ban hành Chỉ thị số 11- CT/TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT đã khẳng định: “Xây dựng XHHT là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược chấn hưng và phát triển giáo dục ở nước ta ... mở rộng, nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài góp phần hỗ trợ các cơ sở giáo dục...” Ngày 15/5/2019, Ban Bí thư TW khóa XII đã ban hành Kết luận số 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 – CT/TW của Bộ chính trị khóa X, kết luận nhấn mạnh: “Việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân các cấp, trước hết là người đứng đầu...”

Quyết định 489/QĐ-TTg, ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư đã chỉ rõ “Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có liên quan rà soát, hoàn thiện các chính sách để tăng cường huy động và đa dạng hóa các nguồn lực xã hội thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập...”

-Ngày 15/5/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030 cũng đã giao nhiệm vụ: “các bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập...” “Ủy Ban nhân dân các tỉnh, thành phố đưa nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây

dụng xã hội học tập của chính quyền cơ sở, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể vào nội dung đánh giá thi đua hằng năm...”

2. Cơ sở thực tiễn

Một số nội dung sơ lược được trình bày trên đây cho chúng ta thấy rằng khuyến học, khuyến tài là một truyền thống rất tốt đẹp và ý nghĩa của dân tộc ta. Nội dung của công tác khuyến học, khuyến tài cũng rất rộng lớn. Tuy nhiên do mục đích và nội dung của đề án này, phần cơ sở thực tiễn chỉ nêu tóm tắt một số kết quả công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh Ninh Bình dưới góc độ khen thưởng, động viên các học sinh giỏi, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và việc trao học bổng, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để giúp các cháu có điều kiện thuận lợi được tiếp tục đến trường đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ học tập của mình.

Nhận thức rõ ý nghĩa to lớn của công tác khuyến học, khuyến tài, năm 2012 Quỹ khuyến học, khuyến tài Đình Bộ Lĩnh được thành lập do đ/c Bí thư Tỉnh ủy là Chủ tịch quỹ, đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Phó chủ tịch thường trực Quỹ, hằng năm Quỹ đã trích hơn 1 tỷ đồng để khen thưởng cho học sinh, sinh viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc. Trong giai đoạn (2016 – 2020), Hội Khuyến học tỉnh đã trích quỹ khuyến học Trương Hán Siêu và các nguồn tài trợ với số tiền 1,8 tỷ đồng khen thưởng cho 470 lượt học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc, trao học bổng cho 2.085 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện. Hội phối hợp với Quỹ Thiện tâm của tập đoàn Vingroup, Công ty Xi măng Long Sơn, Công ty Phú Mỹ Hưng, Công ty viễn thông quân đội viettel, mỗi năm trao học bổng cho hàng trăm học sinh với số tiền hàng tỷ đồng.

Cùng giai đoạn này, Hội Khuyến học từ cấp huyện đến chi hội khu dân cư, các ban khuyến học... đã chi số tiền trên 25 tỷ đồng từ quỹ khuyến học khen thưởng cho 105.425 lượt học sinh giỏi, học sinh đạt thành tích xuất sắc, trao học bổng, tặng quà cho 38.425 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này đã giúp các học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn có điều kiện thuận lợi hơn để tiếp tục đến trường, hoàn thành chương trình phổ cập, chương trình học phổ thông trung học; cổ vũ, động viên các học sinh có thành tích xuất sắc càng cố gắng hơn nữa để đạt thành tích cao hơn, thúc đẩy ý chí phấn đấu trở thành công dân có ích, nguồn nhân lực có chất lượng, trở thành nhân tài cho đất nước.

Tuy nhiên việc trao học bổng và tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong những năm qua mới giải quyết được một phần số học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, số học sinh chưa được trợ giúp còn khá nhiều. Theo thống kê chưa đầy đủ của Hội Khuyến học các cấp, hiện nay trên địa bàn tỉnh có tổng số 3.008 học sinh từ tiểu học đến THPT có hoàn cảnh khó khăn thuộc nhiều đối tượng như học sinh có bố chết hoặc mẹ chết, người còn lại ốm đau, bệnh tật, có nhiều học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ phải ở với ông bà già yếu, hoặc người thân nuôi dưỡng nhưng kinh tế khó khăn. Nhiều trường hợp còn cả bố mẹ nhưng ốm đau bệnh tật hiểm nghèo, không có sức lao động, không có việc làm nên thu nhập của gia đình rất thấp...

Mặt khác các học sinh được nhận học bổng trong những năm qua cũng mới giải quyết được một phần rất nhỏ những khó khăn của gia đình vì định mức mỗi suất học bổng rất thấp (phần lớn là 500.000đ, một số suất được 700.000đ đến 1.000.000đ. Có hai doanh nghiệp tài trợ học bổng ở mức tương đối cao là 4.500.000đ (bốn triệu năm trăm nghìn đồng) cho một học sinh trong cả năm học (500.000đ/tháng x 9 tháng) đó là quỹ Thiện tâm tập đoàn Vingroup và công ty Xi măng Long Sơn. Nhưng mỗi học sinh cũng chỉ được nhận học bổng này một, hai năm chứ không được lâu dài.

Vì lẽ đó đề án này đề xuất vận động các tổ chức, cá nhân bảo trợ, tặng học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với định suất học bổng cao (ít nhất 500.000đ/tháng x 9 tháng/năm = 4.500.000đ/năm) và thời gian tài trợ kéo dài.

Thực tế hình thức tài trợ học bổng này đã được một cá nhân và một số đơn vị thực hiện trong thời gian vừa qua, cụ thể:

+ Cụ Nguyễn Trường An: sống tại Hà Nội đã tài trợ học bổng cho cháu Tạ Thùy Dương cư trú tại thôn Giáp, xã Khánh An, huyện Yên Khánh học sinh con gia đình rất khó khăn (gia đình có một mẹ một con, nhưng mẹ cháu lại ốm đau bệnh tật), mỗi năm là 12 triệu đồng trong suốt 7 năm học từ THCS đến tốt nghiệp THPT với tổng số tiền tài trợ là 88 triệu đồng. Năm 2020 cháu Dương đã đỗ đại học.

Cô GS-TS Vũ Hoan, quê xã Yên Thành, huyện Yên Mô đã tài trợ cho 2 cháu học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn trong 5 năm, bắt đầu từ năm học 2014-2015, số tiền tài trợ cho mỗi cháu một tháng là 500.000đ, tổng số tiền đã tài trợ là 45 triệu đồng.

+ Bà Phạm Thị Duyên, quê xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn sống ở Hà Nội đã tài trợ cho 1 cháu học từ lớp 1 đến lớp 7, mỗi tháng 300.000đ, tổng số tiền hỗ trợ là 21 triệu đồng.

+ Đại đức Thích Thanh Dũng chủ trì chùa Non nước (TPNB) đã tài trợ cho 7 cháu trong đó 2 cháu trong 1 năm, 2 cháu trong 4 năm, 2 cháu trong 8 năm, 1 cháu trong 9 năm, mỗi tháng 200.000đ với tổng số tiền là 63 triệu đồng.

+ Đại đức Thích Thanh Dân (TPNB) tài trợ cho 1 cháu trong 3 năm, mỗi tháng 550.000đ, tổng số tiền 15 triệu đồng.

+ Ông Nguyễn Trọng Mạnh (chủ tịch Hội khuyến học phường Ninh Khánh, TPNB) đã hỗ trợ cho 1 cháu trong 1 năm, mỗi tháng 200.000đ, số tiền 1,8 triệu đồng và sẽ hỗ trợ tiếp đến năm 2026.

+ Ông Lê Anh Tú (TPNB) hỗ trợ cho 3 cháu ở huyện Yên Mô trong 3 năm với số tiền 90 triệu đồng.

+ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đỡ đầu cho 7 cháu từ năm 2014 đến năm 2021, nuôi 3 cháu trong chương trình con nuôi biên phòng từ năm 2019 đến năm 2021 với số tiền 356.900.000đ.

+ Đoàn phường Ninh Phong (TPNB) hỗ trợ cho 2 cháu trong 7 năm (từ 2014-2020), mỗi tháng 500.000đ, tổng số tiền 84 triệu đồng, hỗ trợ 3 cháu trong 7 năm (2015 - 2021) mỗi tháng 500.000đ, tổng số tiền 126 triệu đồng

+ Ban chỉ huy quân sự thành phố Ninh Bình tài trợ cho 1 cháu trong 3 năm, mỗi tháng 200.000đ với số tiền 5,4 triệu đồng.

+ Chi nhánh xây dựng Ninh Bình tài trợ cho 2 cháu trong 3 năm, mỗi tháng 200.000đ với số tiền 10.800.000đ và một số tổ chức, cá nhân khác.

Sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân này đã giúp cho các cháu học sinh nêu trên có điều kiện thuận lợi hơn và đang tiếp tục đến trường.

II. Mục đích, yêu cầu, mục tiêu của đề án

1. Mục đích:

Thông qua việc thực hiện Đề án nhằm tuyên truyền, vận động các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các lực lượng xã hội và các nhà hảo tâm bảo trợ, cấp học bổng cho các cháu học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn để các cháu có điều kiện thuận lợi hơn tiếp tục đến trường hoàn thành chương trình phổ cập THCS hoặc THPT và tiếp tục học lên.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân bảo trợ, cấp học bổng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn vừa động viên, khích lệ các cháu về tinh thần để các cháu vượt khó vươn lên trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện, vừa cấp học bổng cho các cháu để các cháu đỡ khó khăn về vật chất.

- Đề án được thực hiện thận trọng, từng bước, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, vận động được đông đảo các tổ chức, cá nhân trong tỉnh và ngoài tỉnh tham gia.

3. Mục tiêu

- Đề án bắt đầu thực hiện từ năm học 2021 – 2022. Trong năm học này có ít nhất 30 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn được bảo trợ, cấp học bổng.

- Năm học 2022 – 2023 có ít nhất 50 cháu có hoàn cảnh khó khăn được bảo trợ và cấp học bổng.

- Phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 100 cháu có hoàn cảnh khó khăn được bảo trợ, cấp học bổng.

III. Nội dung của đề án

1. Hội Khuyến học các cấp phối hợp với ngành GD-ĐT, chính quyền các địa phương điều tra, thống kê nắm chắc các học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông, ý thức thái độ và năng lực học tập, rèn luyện của từng học sinh. Lập danh sách từng học sinh theo địa bàn dân cư. (Theo mẫu thống nhất)

2. Vận động các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, lực lượng xã hội, các nhà hảo tâm bảo trợ, tặng học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trước hết là những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn thuộc đối tượng chính sách, các học sinh có thành tích học tập và tu dưỡng, rèn luyện tốt (những học sinh này do các tổ chức, cá nhân tự chọn hoặc do Hội Khuyến học giới thiệu). Nội dung bảo trợ, trao học bổng gồm:

- Động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn về mặt tinh thần, giúp các em có nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên, vượt khó khăn để học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trở thành con ngoan, trò giỏi.

- Cấp học bổng cho học sinh để các cháu đỡ khó khăn về vật chất, có điều kiện mua sách vở, quần áo... phục vụ học tập. Số tiền học bổng mỗi tháng tối thiểu là 500.000đ, mỗi năm học là 9 tháng (4.500.000đ/năm học). Thời gian hỗ trợ từ khi tổ chức, cá nhân nhận hỗ trợ đến khi các cháu học xong chương trình THPT hoặc ít nhất là học hết THCS. Số học bổng này do các tổ chức, cá nhân trực tiếp trao cho các cháu hằng tháng hoặc trao thành 2 học kỳ hoặc trao một lần trong năm học.

- Trong quá trình học tập rèn luyện nếu học sinh được bảo trợ, cấp học bổng nhưng không có ý chí vươn lên, học tập sa sút, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, mặc dù đã được giáo dục, giúp đỡ nhưng không có chuyển biến thì tổ chức, cá nhân có thể không tiếp tục hỗ trợ học bổng cho học sinh đó. Hoặc trường hợp gia đình học sinh đã thoát được nghèo thì tổ chức, cá nhân cũng có thể dừng cấp học bổng cho học sinh đó.

- Hằng năm các cấp Hội Khuyến học chủ trì phối hợp với ngành giáo dục, với các nhà trường và các cơ quan, tổ chức cá nhân tài trợ tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả bảo trợ, cấp học bổng cho học sinh và quá trình học tập, tu dưỡng, rèn luyện của các cháu để có giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ các cháu trong thời gian tiếp theo.

IV. Các bước tiến hành triển khai thực hiện đề án

1. Hội Khuyến học các cấp phối hợp với ngành GD-ĐT và các địa phương điều tra, thống kê số học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo các tiêu chí cần thiết. Lập danh sách học sinh (theo mẫu thống nhất).

- Hội Khuyến học tỉnh tổng hợp, thống kê số học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh để có căn cứ xây dựng đề án. Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2021.

2. Hội Khuyến học các cấp điều tra, thống kê số học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn đã được các tổ chức, cá nhân tài trợ, hỗ trợ học bổng trong nhiều năm qua, để đánh giá, rút kinh nghiệm xây dựng đề án. Thời gian thực hiện: Tháng 1, tháng 2 năm 2021.

3. Xây dựng dự thảo Đề án mang tên: "Học bổng cùng em vượt khó đến trường". Thời gian: Tháng 2, tháng 3 năm 2021

4. Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo đề án

- Tổ chức thảo luận, góp ý kiến của Thường trực tỉnh Hội: đầu tháng 4/2021

- Lấy ý kiến đóng góp của Ban Thường vụ Hội khuyến học tỉnh, Sở GD-ĐT: Trung tuần tháng 4/2021

- Tổ chức lấy ý kiến Hội Khuyến học cấp huyện, cấp xã, một số đơn vị ngành giáo dục, một số cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan: Cuối tháng 4/2021

5. Thường trực Hội Khuyến học tỉnh, huyện gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với một số đơn vị về đề án và vận động bảo trợ, cấp học bổng cho học sinh. Thường trực Hội Khuyến học tỉnh, Hội Khuyến học các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để

vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân bảo trợ, tặng học bổng cho các cháu học sinh (khuyến khích mỗi đồng chí thường trực hội cấp tỉnh, cấp huyện vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đứng ra bảo trợ, tặng học bổng cho ít nhất một cháu). Thời gian thực hiện: Từ tháng 5 /2021

6. Thường trực Tỉnh hội báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh. Thời gian thực hiện: Tháng 7/2021

7. Tổ chức khai mạc chương trình học bổng và trao tặng học bổng đợt đầu tiên cho các cháu học sinh được các tổ chức, cá nhân bảo trợ, tài trợ. Thời gian thực hiện: Tháng 8/2021

V. Tổ chức thực hiện

Căn cứ đề án này, Hội Khuyến học các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân đứng ra bảo trợ, trao tặng bổng "Cùng em vượt khó đến trường" cho các cháu học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trước hết ưu tiên cho các cháu có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, học sinh thuộc đối tượng gia đình chính sách, các cháu có nhiều cố gắng vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện.

- Hằng năm Hội Khuyến học cấp tỉnh, cấp huyện phối hợp với ngành Giáo dục, các nhà trường tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện chương trình học bổng theo đề án; tôn vinh, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đề án; ghi nhận, động viên các tổ chức, cá nhân đã bảo trợ, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Trong quá trình thực hiện, những nội dung nào chưa phù hợp, các tổ chức Hội tổng hợp kiến nghị Thường trực Hội Khuyến học tỉnh sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy
- UBND tỉnh
- Hội KHVN
- Ban Dân vận TU, Ban Tuyên giáo TU, Mặt trận tổ quốc VN (để báo cáo)
- Sở GD-ĐT (để phối hợp)
- Ủy viên BCH Hội KH tỉnh
- Hội KH các huyện, TP
- Các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp (để tài trợ cho học sinh)
- Lưu VP

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH HỘI

